

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM

A joint Australian, State and Territory Government Program



คู่มือการทำความเข้าใจเรื่อง
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก





คู่มือนี้มีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจผลการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกได้ดียิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพูดคุยเกี่ยวกับผลการตรวจและ
ขั้นตอนต่อไปกับคุณ

สิ่งสำคัญคือหากคุณมีอาการเช่น มีเลือดออกผิดปกติทาง
ช่องคลอด เจ็บ หรือตกขาวผิดปกติ เมื่อใดก็ตาม คุณควร
ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่คล้ายกับวิธีการตรวจแปปสเมียร์ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่เกิดจากการนำหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ล่าสุดมาใช้ และมีประสิทธิภาพมากกว่าในการค้นหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่วัยเริ่มแรก

ในปัจจุบันมีความเข้าใจเรื่องการเกิดมะเร็งปากมดลูกดีขึ้นกว่าเดิม มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากและเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง มักใช้เวลา 10 ปีหรือมากกว่าก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

มีความคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงใน โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ (National Cervical Screening Program) หลังจากที่ได้นำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่มาใช้ จะป้องกันผู้หญิงจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นอีก 30%

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจหาอะไรบ้าง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจหาการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปิลโลมา (เอชพีวี - HPV) ในเซลล์ปากมดลูก

เชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งคนจำนวนมากได้รับเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และอาจไม่รู้ว่าติดเชื้อนี้เพราะมักไม่มีอาการแต่อย่างใด

เชื้อไวรัสเอชพีวีคืออะไร

เชื้อไวรัสเอชพีวีมีหลายสายพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถกำจัดเชื้อนี้ไปตามธรรมชาติภายในหนึ่งถึงสองปี โดยไม่สร้างปัญหาแต่อย่างใด

เชื้อไวรัสเอชพีวีติดต่อได้ง่ายมาก สามารถติดต่อได้ทางผิวหนังของอวัยวะเพศคู่กันระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยมาก ซึ่งคนจำนวนมากได้รับเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และอาจไม่รู้ว่าติดเชื้อนี้เพราะมักไม่มีอาการแต่อย่างใด

กรณีที่พบได้น้อยมากคือ การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีบางสายพันธุ์ซึ่งร่างกายไม่สามารถกำจัดได้ อาจทำให้เกิดความผิดปกติที่เซลล์ปากมดลูกได้



ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ผลการตรวจของฉันทายความว่าอย่างไร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ผลการตรวจอาจมีดังนี้คือ

- กลับมาตรวจคัดกรองอีกห้าปี
- ตรวจหาเชื้อเอชพีวีซ้ำอีก 12 เดือน
- ส่งไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ผลการตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้

กลับมาตรวจคัดกรองอีกห้าปี

ผลการตรวจของคุณหมายความว่าไม่มีติดเชื้อเอชพีวี

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ จะเชิญคุณมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกห้าปีข้างหน้า หลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ล่าสุดพบว่าคุณสามารถกลับมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกห้าปีได้อย่างปลอดภัย

ตรวจหาเชื้อเอชพีวีซ้ำอีกภายใน 12 เดือน

ผลการตรวจคัดกรองพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม แต่คุณควรมารับการตรวจซ้ำอีกภายใน 12 เดือน

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคุณมีเชื้อไวรัสเอชพีวีซึ่งร่างกายคุณน่าจะกำจัดไปได้เองในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

การตรวจซ้ำอีกภายใน 12 เดือนเพื่อตรวจดูว่าไม่มีการติดเชื้อแล้วและคุณสามารถกลับไปรับการตรวจทุกห้าปีได้อย่างปลอดภัย

หากการตรวจซ้ำพบว่าคุณยังมีเชื้อไวรัสเอชพีวี คุณอาจต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งไม่ได้หมายความว่า你是เป็นมะเร็ง การเกิดมะเร็งปากมดลูกหลังจากติดเชื้อไวรัสเอชพีวีแล้ว จะใช้เวลา 10 ถึง 15 ปี และการเกิดมะเร็งปากมดลูกพบได้น้อยมาก

ส่งไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผลการตรวจคัดกรองพบว่าคุณติดเชื้อไวรัสเอชพีวี สายพันธุ์ที่ต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือผลการตรวจพบว่าคุณมีความผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา กรณีนี้ไม่ได้หมายความว่า您是มะเร็ง การเกิดมะเร็งปากมดลูกหลังจากติดเชื้อไวรัสเอชพีวีแล้ว จะใช้เวลา 10 ถึง 15 ปี และการเกิดมะเร็งปากมดลูกพบได้น้อยมาก

คุณจะถูกส่งไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม คือการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปี (คอลโพสโคปี – colposcopy) (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปีคืออะไร”)

การปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความสำคัญมากหากคุณได้รับการตรวจนี้



ผลการตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้

ผลการตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดปกติ ผลการตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ่านผลตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของคุณได้ และจำเป็นต้องตรวจสอบซ้ำภายในหกสัปดาห์

ผลการตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้เกิดขึ้นเมื่อทางห้องปฏิบัติการไม่สามารถอ่านผลตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของคุณ มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เกิดกรณีเช่นนี้ ยกตัวอย่างคือ จำนวนเซลล์ที่เก็บได้น้อยเกินไป

ความผิดปกติที่เซลล์ปากมดลูกรักษาได้ง่ายและเป็นผลสำเร็จหากค้นพบแต่เนิ่นๆ หากไม่ได้รับการรักษา ก็อาจมีโอกาพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

การตรวจคัดกรองมะเร็งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการตรวจของคุณ



การตรวจคัดกรองมะเร็งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการตรวจของคุณ

ความผิดปกติที่เซลล์ปากมดลูกรักษาได้ง่ายและเป็นผลสำเร็จหากค้นพบแต่เนิ่นๆ หากไม่ได้รับการรักษาก็อาจมีโอกาพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกได้



จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจส่งคุณไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการและการรักษาบางประเภท

การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปคืออะไร (คอลโพสโคปี – colposcopy)

คอลโพสโคปีคือวิธีการตรวจปากมดลูก ในระหว่างการตรวจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้กล้องคอลโปสโคปซึ่งดูเหมือนกล้องส่องทางไกลตั้งอยู่บนขาตั้ง ส่องดูบริเวณปากมดลูกที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น สูตินรีแพทย์จะเป็นผู้ตรวจคอลโพสโคปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะช่วยแนะนำสูตินรีแพทย์ที่ตรวจคอลโพสโคปีให้คุณได้

การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปอย่างไร

เมื่อคุณมาตามวันนัดหมาย คุณถามคำถามเกี่ยวกับการตรวจนี้ได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณขอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายในขณะที่ทำการตรวจด้วยก็ได้หากจะช่วยเหลือคุณได้

เมื่อมาตรวจคอลโพสโคปี คุณจะนอนบนเตียงตรวจและขาวางบนขาหยั่งเหมือนกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใส่ปากเปิดเข้าไปในช่องคลอดซึ่งเหมือนกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แล้วใช้น้ำยาพิเศษแต่มปากมดลูกเพื่อให้บริเวณที่ผิดปกติเด่นชัดขึ้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมองผ่านกล้องคอลโปสโคปเพื่อตรวจดูปากมดลูกของคุณโดยละเอียด กล้องคอลโปสโคปจะไม่เข้าไปภายในร่างกาย

การตรวจมักใช้เวลา 10-15 นาที คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเจ็บ อย่างไรก็ตามคุณอาจรู้สึกไม่สบายบ้างจากการที่ปากเปิดเข้าไปในช่องคลอด

คุณขอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้ฟังได้ หากพบบางสิ่งบางอย่างในระหว่างการตรวจ

การตรวจชิ้นเนื้อคืออะไร

หากพบว่าบริเวณปากมดลูกของคุณมีลักษณะผิดปกติระหว่างการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคป อาจมีการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อจากบริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติ

ตัวอย่างชิ้นเนื้อจะถูกส่งไปตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้ออาจใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ คุณควรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลการตรวจและการรักษา (หากจำเป็น)

หากคุณได้รับการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ คุณอาจมีอาการปวดบ้างเป็นระยะเวลาไม่นาน ไม่ควรออกกำลังกายหักโหมเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาหนึ่งถึงสองวัน คุณอาบน้ำได้ แต่ไม่ควรว่ายน้ำ แช่น้ำอุ่นหรือสปาเป็นเวลาหนึ่งถึงสองวัน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีเลือดออก และ/หรือการติดเชื้อ คุณอาจมีตกขาวหรือ “หยดเลือด” สักสองสามชั่วโมงหลังจากนั้น ดังนั้นควรนำผ้าอนามัยแผ่นบางหรือแผ่นรองซับไปด้วยในวันนัดหมาย

วิธีการรักษาเซลล์ผิดปกติบริเวณปากมดลูก

หากพบเซลล์ผิดปกติเมื่อไปรับการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคป คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพูดคุยเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีของคุณ

การรักษาที่เหมาะสมอาจรวมถึงวิธีการผ่าตัดด้วยห้วงลวดไฟฟ้า จี้ด้วยเลเซอร์ หรือ การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการรักษาแต่ละวิธีที่กล่าวมา

การผ่าตัดด้วยห้วงลวดไฟฟ้า

ระหว่างการรักษาด้วยวิธีนี้เซลล์ที่ผิดปกติจะถูกตัดออกด้วยห้วงลวดไฟฟ้า

วิธีการรักษาใช้เวลา 15-30 นาที ผู้หญิงส่วนใหญ่ได้รับยาชาเฉพาะที่เมื่อตรวจรักษาด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตามบางคนอาจต้องดมยาสลบ หากต้องใช้วิธีดมยาสลบอาจจำเป็นต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งวัน

การจี้ด้วยเลเซอร์

การรักษาด้วยเลเซอร์เป็นการจี้เซลล์ที่ผิดปกติออกโดยใช้ความร้อนจากแสงเลเซอร์ วิธีการรักษาใช้เวลา 15-30 นาที ผู้หญิงส่วนใหญ่ได้รับยาชาเฉพาะที่เมื่อตรวจรักษาด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตามบางคนอาจต้องดมยาสลบ เช่นเดียวกับกับการผ่าตัดด้วยห้วงลวดไฟฟ้า หากต้องใช้วิธีดมยาสลบอาจจำเป็นต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งวัน

การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย

การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดเล็กเพื่อตัดเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณปากมดลูกออกเป็นรูปกรวย โดยปกติจำเป็นต้องใช้วิธีดมยาสลบและอาจต้องพักรักษาตัวหนึ่งวันหรือค้างหนึ่งคืนในโรงพยาบาล

การผ่าตัดนี้จะทำเมื่อพบว่าเซลล์ที่ผิดปกติอยู่สูงขึ้นไปในช่องคอมดลูก และ/หรือ ส่งผลต่อเซลล์บุผิวปากมดลูกทางด้านใน (Glandular cells) เซลล์บุผิวปากมดลูกทางด้านในจะอยู่สูงขึ้นไปในช่องคอมดลูก

ข้อพึงสังเกต: หลังจากได้รับการรักษาเซลล์ผิดปกติด้วยวิธีใดก็ตาม คุณไม่ควรว่ายน้ำ ใส่ผ้าอนามัยแบบสอด หรือมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเป็นเวลาสามถึงสี่สัปดาห์จนกว่าปากมดลูกจะหายเป็นปกติ ควรงดการออกกำลังกายหักโหมเป็นเวลาเจ็ดถึงสิบวันเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการมีเลือดออกและการติดเชื้อ

สิ่งที่สำคัญมากคือคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



คำถามที่ถามบ่อย

การรักษาจะส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ของฉันหรือไม่

วิธีการรักษาบางอย่างเช่น การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย หรือ การผ่าตัดด้วยห้วงลวดไฟฟ้า อาจส่งผลให้ปากมดลูกอ่อนแอลง ในกรณีเช่นนี้ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ แต่อาจต้องเย็บผูกปากมดลูกเพื่อช่วยให้ปากมดลูกรับน้ำหนักได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการแท้ง สิ่งสำคัญคือคุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบถึงการรักษาปากมดลูกที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้

ฉันได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีได้อย่างไร

เชื้อไวรัสฮิวแมนแพปิลโลมา (เอชพีวี – HPV) ติดต่อได้ทางผิวหนังของอวัยวะเพศทุกส่วน ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ คุณอาจได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีครั้งแรกที่คุณมีเพศสัมพันธ์ และจากคู่นอนเพียงคนเดียว

คนจำนวนมากจะได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่ร่างกายมักจะกำจัดไวรัสนี้ไปได้เอง เชื้อไวรัสนี้พบได้มากจนอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีกิจกรรมทางเพศ

การใช้ถุงยางอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี แต่ถุงยางไม่สามารถคลุมทุกส่วนของอวัยวะเพศ ระยะเวลาจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีจนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกมักใช้เวลา 10-15 ปี

กลุ่มเลสเบียน เกย์ รักร่วมสองเพศหรือไบเซ็กชวล คนข้ามเพศหรือทรานส์เจนเดอร์ และผู้มีเพศกำกวม (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ - LGBTI) ได้รับเชื้อไวรัสนี้ได้หรือไม่

ได้ ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์โดยให้อวัยวะเพศทุกส่วนสัมผัสกัน ไม่ว่าจะคนไหนจะมีเพศสภาพใดก็สามารถติดเชื้อไวรัสเอชพีวีได้

ฉันควรเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ถ้าฉันมีเชื้อไวรัสเอชไอวี

ไม่มีเหตุผลที่ต้องหยุดการมีเพศสัมพันธ์หากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งพบว่าฉันมีเชื้อไวรัสเอชพีวี

เชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยมาก คุณไม่มีทางทราบได้เลยว่าคู่อชีวิตของคุณมีเชื้อไวรัสชนิดนี้หรือเคยมีมาก่อน เพราะส่วนใหญ่แล้วร่างกายคนเราสามารถกำจัดไวรัสนี้ไปได้โดยไวรัสไม่สร้างปัญหาแต่อย่างใด

ฉันควรบอกคู่อชีวิตหรือไม่ว่าฉันมีเชื้อไวรัสเอชพีวี

เพราะว่าไวรัสสามารถหลบซ่อนในร่างกายได้เป็นเวลานาน การมีเชื้อไวรัสเอชพีวีไม่ได้หมายความว่าคุณหรือคู่อชีวิตของคุณไม่ซื่อสัตย์ เชื้อไวรัสเอชพีวีสามารถอยู่โดยไม่ทำอันตรายได้เป็นเวลานาน

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีมาเมื่อไร หรือจากใคร

เชื้อไวรัสเอชพีวียังเป็นสาเหตุของหูดที่อวัยวะเพศและโรคมะเร็งอื่นๆเช่น มะเร็งทวารหนัก ช่องคลอด ลำคอ อวัยวะเพศหญิง และอวัยวะเพศชาย คุณอาจเลือกที่จะพูดคุยกับคู่อชีวิตของคุณหากคุณมีเชื้อไวรัสเอชพีวี การพูดคุยกับคู่อชีวิตเกี่ยวกับผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นการตัดสินใจของคุณ

หากกังวลใจเกี่ยวกับการส่งผ่านเชื้อไวรัสเอชพีวีไปยังคู่อชีวิตของคุณ คุณขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้

รักษาเชื้อไวรัสเอชพีวีได้อย่างไร

ยังไม่มีวิธีการรักษาเชื้อไวรัสเอชพีวี ในเกือบทุกรายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวีออกไปจากร่างกายได้ตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่มีผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด คนส่วนใหญ่ที่มีเชื้อไวรัสเอชพีวีไม่มีอาการแต่อย่างใด และจะไม่ทราบมาก่อนว่าพวกเขามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย เซลล์ปากมดลูกผิดปกติที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวีซึ่งตรวจพบด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม และได้รับการรักษาหากจำเป็น

หูดที่อวัยวะเพศเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวีบางสายพันธุ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถให้การรักษาได้

ฉันติดเชื้อไวรัสเอชพีวีซ้ำได้อีกหรือไม่

เชื้อไวรัสเอชพีวีมีหลายสายพันธุ์ เมื่อคุณติดเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์หนึ่ง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านสายพันธุ์นั้น ดังนั้นคุณไม่น่าจะติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดิมได้อีก อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสอาจอยู่ในร่างกายโดยไม่แสดงอาการแต่อย่างใด แต่หลายปีต่อมาอาจแสดงอาการได้อีก ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่มีกิจกรรมทางเพศแล้ว หรือมีคู่นอนเพียงคนเดียว คุณควรไปรับการตรวจคัดกรองตามกำหนด

ฉันฉีดวัคซีนเอชพีวีแล้ว ฉันยังติดเชื้อไวรัสเอชพีวีได้อีกหรือไม่

ได้ แม้ว่าคุณฉีดวัคซีนเอชพีวีแล้ว คุณยังควรไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ เชื้อไวรัสเอชพีวีมีหลายสายพันธุ์ และวัคซีนเอชพีวีไม่สามารถป้องกันคุณได้จากทุกสายพันธุ์ คุณอาจได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีมาแล้วจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะได้รับวัคซีน วัคซีนเอชพีวีไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีที่คุณได้รับมาก่อนแล้ว

ฉันควรฉีดวัคซีนเอชพีวีหรือไม่

วัคซีนเอชพีวีจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดหากฉีดก่อนได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีมาแล้ว คือก่อนเริ่มมีกิจกรรมทางเพศ หากคุณได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีมาแล้ว ประโยชน์ของวัคซีนอาจลดน้อยลง

ในประเทศออสเตรเลียเด็กวัยรุ่นได้รับวัคซีนเอชพีวีผ่านโปรแกรมฉีดวัคซีนในโรงเรียน และวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้กับผู้หญิงอายุ 9-45 ปี และผู้ชายอายุ 9-26 ปี พุดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงประโยชน์แต่ละอย่างที่คุณจะได้รับ คุณไปรับวัคซีนนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมฉีดวัคซีนในโรงเรียน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขณะนี้แนะนำให้รับวัคซีนจำนวนสามเข็ม

วัคซีนนี้ปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีสองสายพันธุ์ (สายพันธุ์ 16 และ 18) ที่เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ของมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งมะเร็งบางชนิดของ ทวารหนัก ช่องคลอด ลำคอ อวัยวะเพศหญิง และอวัยวะเพศชาย นอกจากนี้วัคซีนนี้ยังป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีอีกสองสายพันธุ์ที่ไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็ง แต่เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 90 ของหูดที่อวัยวะเพศ

ฉันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

หากคุณไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก และต้องการความช่วยเหลือ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หน่วยบริการล่ามและการแปลที่หมายเลข 13 14 50 ค่าโทรศัพท์มีอัตราเท่ากับค่าโทรศัพท์ท้องถิ่น

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และทำความเข้าใจถึงการทำงานของโปรแกรมนี้ในประเทศออสเตรเลีย กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ หรือติดต่อที่หมายเลข 13 15 56

www.cancerscreening.gov.au/cervical

หน่วยทะเบียนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ (NATIONAL CANCER SCREENING REGISTER)

หากคุณต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลการติดต่อของคุณ และค้นหาเวลาถึงกำหนดไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครั้งต่อไป กรุณาติดต่อที่หมายเลข 1800 627 701

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ เป็นโปรแกรมความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐ และเขตปกครองตนเอง

หน่วยทะเบียนโครงการฉีดวัคซีนเอชพีวีแห่งชาติ (NATIONAL HPV VACCINATION REGISTER)

หากคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณได้รับวัคซีนเอชพีวีแล้วหรือยัง รวมทั้งจำนวนเข็มที่ได้รับ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของหน่วยทะเบียนโครงการฉีดวัคซีนเอชพีวีแห่งชาติ หรือติดต่อที่หมายเลข 1800 478 734

www.hpvregister.org.au